
 

 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 
วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2565   

ณ ห้องประชุมดอกเอ้ืองเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง 
************************************* 

ผู้มาประชุม 
 1. นายเพียร   วงค์คำ   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง 
 2. นายนิกร   บานมีทะ   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง 
 3. นายนาวิน   อินทริง   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง  
 4. นายสุรศักดิ์   จำปาซ้อน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง หมูที่ 1 
 5. นายสนั่น   ภักด ี   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง หมูที่ 2 
 6. นายไสว   จันทะภู   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง หมูที่ 3  
 7. นายหนูเกนท์   สิงห์งอย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง หมูที่ 6 
 8. นายธวัชชัย   มีมา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง หมูที่ 7 
 9. นายนวน   ต้นนาจาน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง หมูที่ 8 
 10. นายบุญชัย   ต้นกันยา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง หมูที่ 9  
 11. นายแดน   มีมา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง หมูที่ 10 
 12. นายระดม   ทองสี   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง หมูที่ 12 
 13. นายพัชระ   โมเหลา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง หมูที ่13 
 14. นางสาวประไพ  คล้ายคลึง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง หมูที่ 14 
 15. นายอภิเศรษฐ์   อุบลเกิด  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง หมูที ่15 
 16. นายสวยศิลป์   อินทริง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง หมูที่ 16 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายพจนารถ   พิมสาน   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง 
 2. นายพรชัย     แสนเสิก   หัวหน้าสำนักปลัด 
 3. นายสมภพ    สอนชา   ผู้อำนวยการกองช่าง 
 4. นางสาวจิรวรรณ  ด่างเกษี  ผู้อำนวยการกองคลัง 
 5. นางสาวฤทัยชนก   สร้อยดั้น  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
 

ผู้ไม่มาประชุม 
 (ไม่มี) 
   
 

/เปิดประชุม… 
 



 

-2- 
 

เปิดประชุมเวลา   09:30   นาฬิกา 
 ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้มาประชุม จำนวน 16 คน ผู้ไม่มาประชุม ไม่ม ีครบองคป์ระชุม และผู้เข้าร่วม 
ประชุม จำนวน 5 คน เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายเพียร  วงค์คำ  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง  
เป็นประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภา อบต.  เรียนท่านนายก อบต. ส.อบต.และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน กระผม นายเพียร  วงค์คำ 

ประธานสภา อบต.บ้านเอื้อง ขอเปิดประชุมสภา อบต.บ้านเอ้ือง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 
ประจำปี พ.ศ.2565 กระผมจะเข้าสู่การประชุมระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบ 
1. การประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปี พ.ศ.2567 
และการเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
ขอเชิญผู้อำนวยการกองช่าง ชี้แจงต่อที่ประชุมครับ 

นายสมภพ  สอนชา เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก อบต. ส.อบต.และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน สำหรับ 
ผู้อำนวยการกองช่าง การซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปี พ.ศ.2567 ตามท่ี 
   นายช่างโยธา ได้ไปเข้าร่วมประชุมที่ศาลากลางชั้น 5 จังหวัดนครพนม การที่ อบต.บ้านเอื้อง 

จะส่งโครงการเกี่ยวกับแหล่งน้ำต้องเสนอเข้าระบบ Water Plan ส่งทั้งเอกสารและบันทึกเข้า 
สู่ระบบด้วย จะมี 2 ขั้นตอน ได้แก่ 1. จะเป็นเอกสารของเราที่ทำเข้ามา นำเอกสารนั้นเข้าสู่
ระบบไว้ก่อนทำโครงการ เช่น ขุดลอก ขุดคลอง ประปา โครงการเกี่ยวกับน้ำ เป็นต้น ต้องมี
แผนพัฒนาท้องถิ่นด้วยนะครับ ต่อไประบบ Water Plan ต้องเข้าทุกปี มีท่านใดสงสัยเชิญ
สอบถามได้นะครับ 

ประธานสภา อบต. สรุปก็คือการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ จะต้องนำโครงการเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
5 ปี ของ อบต.บ้านเอ้ือง ด้วย ในปีต่อไปถ้าหากมีการปรับแผนก็ขอให้เสนอโครงการบรรจุเข้า
แผนไว้ เพ่ือต่อไปจะได้เสนอขอรับเงินอุดหนุนได้ครับ เรื่องแจ้งก็คงมีเท่านี้นะครับ กระผมจะ
เข้าสู่การประชุมระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
  2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง สมัยสามัญ สมัยท่ี 2   
  ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
เลขาฯ สภา อบต.  เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ กระผมได้แจกเอกสารรายงานการประชุมสภา อบต.บ้านเอ้ือง  

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 เมื่อวันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
ขอให้ทุกท่านได้ตรวจสอบรายละเอียดของรายงานการประชุมว่าถูกต้องหรือไม่ ถ้าต้องการ
แก้ไขรายงานการประชุม ขอให้แจ้งแก้ไขได้เลยนะครับ 

 
/ประธานสภา อบต... 
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ประธานสภา อบต.  มี ส.อบต. ท่านใด จะแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี กระผมขอมติที่ประชุมสภา 
อบต.บ้านเอื้อง รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.บ้านเอ้ือง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
ประจำปี พ.ศ.2565 วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565 หรือไม่  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติ จำนวน 16 เสียง เป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุม 
สภา อบต.บ้านเอื้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565  
เมื่อวันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565  

ระเบียบวาระท่ี  3  กระทู้ถาม 

- ไม่มี – 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 

- ไม่มี – 

ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
ประธานสภา อบต. 5.1  ญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
   วาระท่ี 1 (รับหลักการ) 

- ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 87  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 47, ข้อ 58 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2563 ข้อ 23  
เรียน ส.อบต.บ้านเอ้ือง ทุกท่าน กระผมขอชี้แจงเกี่ยวกับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี ซึ่งกรอบเวลาที่ฝ่ายบริหารจะต้องจัดทำร่างงบประมาณเสนอต่อที่ประชุมสภา อบต. 
ภายในวันที่ 15 สิงหาคม ของทุกปี ในขั้นตอนนั้นผู้บริหารก็ดำเนินการเสร็จแล้ว และส่งร่าง
ข้อบัญญัติฯ ให้ ส.อบต.บ้านเอ้ือง พิจารณาในวันนี้ ถือว่ากระชั้นชิดเพราะคาบเกี่ยวกับสมัย
ประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 เริ่มตั้งแต่ 1-15 สิงหาคม 2565 ฉะนั้นกรอบระยะเวลา
ที่วางไว้ให้พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 การพิจารณาญัตติข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี แบ่งออกเป็น 3 วาระ คือวารที่ 1 รับหลักการ ตามร่างข้อบัญญัติ 
ที่ฝ่ายบริหารส่งให้ทุกท่านไปดู ถ้าหากมีการรับหลักการเรียบร้อยแล้ว วาระที่  2 คือ  
การแปรญัตติ  เวลาที่กำหนดไว้การแปญัตติต้องไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง มีการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการแปรญัตติ จากนั้นคณะกรรมการมีการประชุมคัดเลือกประธาน และให้ ส.อบต. 
ท่านใดที่ต้องการแปรญัตติ  ให้ส่งคำแปรญัตติตามกำหนดเวลา จะต้องมีผู้รับรอง 2 คน  
ตามแบบฟอร์ม ในการแปรญัตติจะสามารถแปรญัตติได้โดยการลดรายจ่ายและลดจำนวนเงิน 
เท่านั้น การลดรายจ่าย เช่น โครงการที่ซ้ำซ้อนไม่เกิดประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชน สามารถขอ 
 

/แปรญัตติ... 
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แปรญัตติปรับลดได้ หรือลดจำนวนเงิน การแปรญัตติจะเพ่ิมโครงการขึ้นใหม่หรือเพ่ิมจำนวน
เงินไม่ได้ ในวาระที่ 3 ลงมติ การพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีจะพิจารณา 
3 วาระรวดภายในวันเดียวไม่ได้ กรอบระยะเวลาในการพิจารณาคือ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 
2565 ขอเชิญท่านนายก อบต. ได้แถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 ต่อที่ประชุมสภา อบต.บ้านเอื้อง ครับ 

นายพจนารถ  พิมสาน เรียนท่านประธานสภา อบต. และ ส.อบต.บ้านเอื้อง ทุกท่าน ทุกปีของเดือนสิงหาคม จะต้อง 
นายก อบต.  มีการเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ตามระเบียบมีบังคับไว้ว่านายก อบต.จะต้องเป็นผู้เสนอ

ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ที่เสนอล่าช้าเนื่องจากมีบางหมู่บ้านมีการปรับเปลี่ยนโครงการ 
  บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของ อบต.บ้านเอ้ือง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ต่อที่ประชุมสภา อบต.บ้านเอ้ือง รายละเอียดตาม 
เล่มร่างข้อบัญญัติฯ ที่แจกให้ทุกท่านแล้วนะครับ ดูรายละเอียดไปพร้อมๆ กัน ถ้าท่านสงสัย
ตรงไหนสามารถสอบถามได้ครับ  กระผมขอเสนอญัตติเพ่ิมอีก 2 เรื่อง คือ การก่อสร้างสนาม
กีฬา จะต้องสร้างที่สาธารณะเท่านั้น ก็จะมีบ้านหนองผือ หมู่ที่ 4 บริเวณใกล้ตลาด SML 
ประปาเก่า ใช้งบประมาณประมาณ 1,000,000 บาทขึ้นไป เพราะเป็นสนามกีฬาฟุตบอล  
ฟุตซอล เครื่องออกกำลังกาย ถ้าจะก่อสร้างสนามกีฬาบริเวณ อบต.บ้านเอ้ือง กระผมไม่สร้าง
เพราะเด็กไม่มาเล่นทำให้ไม่เกิดประโยชน์เปลืองงบประมาณ และจะมีการสร้างสนามกีฬาพ้ืนที่ 
บ้านเซียงเซา จะลองของบประมาณอุดหนุนไปอาจจะไม่ได้ทั้งหมดนะครับ  

ประธานสภา อบต.  มีท่านใดจะอภิปรายเกี่ยวกับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
 เชิญครับ 
ประธานสภา อบต. เชิญท่านพัชระ ครับ  
นายพัชระ  โมเหลา  เรียนท่านประธานฯ ท่านนายก อบต. และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน กระผมขอสอบถาม 
ส.อบต.ม.13 1. แผนงานสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565 ตั้งงบประมาณไว้ 974,080 บาท ปีงบประมาณ 

2566 ตั้งงบประมาณเพ่ิมข้ึน 2,325,560 บาท แผนงานนี้งบประมาณเพ่ิมขึ้นเท่าตัวนะครับ  
 2. แผนงานสังคมสงเคราะห์  ปี งบประมาณ 2565 ตั้ งงบประมาณไว้ 820,4 44 บาท 

ปีงบประมาณ 2566 ตั้งงบประมาณเพ่ิมข้ึน 1,323,380 บาท กระผมขอคำชี้แจงด้วยครับ  
 ขอบคุณครับ  
ประธานสภา อบต. เชิญท่านนายก อบต. ตอบคำถามครับ 
นายพจนารถ  พิมสาน เรียนท่านประธานสภา อบต. และ ส.อบต.บ้านเอื้อง ทุกท่าน กระผมขอชี้แจง 
นายก อบต. เดิมแผนงานสังคมสงเคราะห์ มีพนักงานส่วนตำบล แค่ 1 คน คือ นักพัฒนาชุมชน ในปีงบ 

2566 ตั้งเพ่ิมอีก 1 ตำแหน่ง คือ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน อบต.บ้านเอื้อง ตั้งงบประมาณ 
 เพ่ิมด้านบุคลากร เพ่ือรองรับการโอนภารกิจ 4-5 ภารกิจ ครับ 
ประธานสภา อบต. หน้าที่ 43/102 แผนงานสาธารณสุข งบบุคลากร จำนวน 542,560 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน 
 ให้แก่พนักงานส่วนตำบล 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา 
 เชิญท่านนายก อบต. ชี้แจงครับ 
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นายพจนารถ  พิมสาน เรียนท่านประธานสภา อบต. และ ส.อบต.บ้านเอื้อง ทุกท่าน กระผมขอชี้แจงแผนงาน 
นายก อบต.  สาธารณสุข ที่ตั้งงบประมาณเพ่ิมขึ้นในปีงบ 2566 ได้นำพนักงานจ้างเหมากู้ชีพช่วยงาน

การแพทย์ฉุกเฉิน EMS จำนวน 5 คน มาตั้งไว้ในแผนงานสาธารณสุข กระผมได้ปรับโครงสร้าง
การทำงานใหม่ทั้งของ อปพร.ด้วย  

ประธานสภา อบต. มีท่านใดสงสัยจะสอบถามตรงไหนอีกหรือไม่ครับ ขอเชิญหัวหน้าสำนักปลัด ชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 
นายพรชัย  แสนเสิก เรียนท่านประธานฯ ท่านนายก อบต. และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน กระผมขอชี้แจง 
หัวหน้าสำนักปลัด หน้าที่ 49/102 แผนงานสังคมสงเคราะห์ ที่ตั้งงบประมาณเพ่ิมขึ้นเพราะมีอัตราพนักงานส่วน

ตำบลเพ่ิมข้ึนคือ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ตามแผนอัตรากำลัง ซึ่งต้องตั้งงบประมาณ
รองรับ จำนวน 12 เดือน ตั้งทั้งปี ในปีงบประมาณ 2565 ไม่มีตั้งไว้ มีแต่นักพัฒนาชุมชนและ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ส่วนโครงการต่างๆ ก็เป็นโครงการเดิม เช่น โครงการส่งเสริม
กิจกรรมผู้สูงอายุ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลใน
ครอบครัว โครงการตั้งจ่ายตามหนังสือซักซ้อม โครงการส่งเสริมอาชีพของกลุ่ มอาชีพ ที่มีใน
แผนงานนี้ งบบุคลากร ตั้งไว้ที่ 896,380 บาท จะมีข้าราชการ 2 คน และลูกจ้าง 1 คน ครับ 

 มีท่านใดสงสัยในประเด็นนี้อีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภา อบต. รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ.2566 ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 70,000,000 บาท และ รายงานรายละเอียด
ประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประมาณการ
รายจ่ายรวมทั้งสิ้น 70,000,000 บาท เนื้อหาสาระอยู่ในเล่มที่แจกให้ทุกท่านแล้วนะครับ  
มี ส.อบต.ท่านใดจะอภิปรายและสอบถามอะไรอีกไหมครับ ถ้าไม่มี กระผมขอมติที่ประชุมสภา 
อบต.บ้านเอ้ือง ท่านใดเห็นด้วยในหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี  
พ.ศ.2566 ขอมติครับ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติ  จำนวน 16 เสียง เป็นเอกฉันท์ เห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2566 

 ขอเชิญทุกท่านพักรับประทานอาหารกลางวันครับ 
 พักรับประทานอาหารกลางวัน  เวลา  12:00 – 13:00 นาฬิกา 

 

ประธานสภา อบต. 5.2 ญัตติคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 

 (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2554 ข้อ 103 (1) ประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านเอื้อง มีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน, ข้อ 104, ข้อ 105, ข้อ 106  
ข้อ 107) ซึ่งในการเลือกกรรมการแปรญัตติใช้ข้อ 12 โดยอนุโลม 
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  เมื่อที่ประชุมรับหลักการในวาระท่ี 1 เรียบร้อย  กระผมขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาคัดเลือก

คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน  
 ขอให้ ส.อบต.บ้านเอ้ือง ทุกท่านได้เสนอจำนวนคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 เชิญท่านพัชระ ครับ 
นายพัชระ  โมเหลา  เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ กระผม ขอเสนอให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ   
ส.อบต. ม.13  งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 3 คน ครับ 
ประธานสภา อบต.  ขอผู้รับรอง  จำนวน 2 คน ครับ เชิญท่านแดน   มีมา ครับ 
นายแดน   มีมา  เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ กระผมขอรับรองให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 3 คน  
ส.อบต. ม.10  ครับ 
ประธานสภา อบต.  เชิญท่านสวยศิลป์  อินทริง ครับ 
นายสวยศิลป์ อินทริง เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ กระผมขอรับรองให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 3 คน  
ส.อบต. ม.16  ครับ 
ประธานสภา อบต.  มี ส.อบต.ท่านใดจะเสนอจำนวนคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ 2566 อีกหรือไม่ครับ

ถ้าไม่มี กระผมขอให้ ส.อบต. ทุกท่านได้เสนอรายชื่อผู้ที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการรับคำแปรญัตติ 
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 คนที่ 1 เชิญท่านระดม 
ครับ 

นายระดม  ทองสี  เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ กระผมขอเสนอ นายสนั่น  ภักด ีส.อบต. หมู่ที่ 2   
ส.อบต. ม.12  เป็นกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ 2566 ครับ 
ประธานสภา อบต.  ขอผู้รับรอง  จำนวน 2 คน ครับ เชิญท่านอภิเศรษฐิ์  อุบลเกิด ครับ 
นายอภิเศรษฐิ์ อุบลเกิด เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ กระผมขอรับรอง นายสนั่น  ภักดี  เป็นกรรมการแปรญัตติ 
ส.อบต. ม.15  ร่างข้อบัญญัติฯ 2566 ครับ 
ประธานสภา อบต.  เชิญท่านนวน  ต้นนาจาน ครับ 
นายนวน  ต้นนาจาน เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ กระผมขอรับรอง นายสนั่น  ภักดี  เป็นกรรมการแปรญัตติ 
ส.อบต. ม.8  ร่างข้อบัญญัติฯ 2566 ครับ 
ประธานสภา อบต.  เชิญทุกท่านเสนอรายชื่อผู้ที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการรับคำแปรญัตติ คนที่ 2 เชิญท่านธวัชชัย 

ครับ 
นายธวัชชัย  มีมา  เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ กระผม ขอเสนอ นายแดน   มีมา ส.อบต. หมู่ที่ 10 
ส.อบต. ม.7  เป็นกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ 2566 ครับ 
ประธานสภา อบต.  ขอผู้รับรอง  จำนวน 2 คน ครับ เชิญท่านสุรศักดิ์  จำปาซ้อน ครับ  
นายสุรศักดิ์  จำปาซ้อน เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ กระผมขอรับรอง นายแดน   มีมา เป็นกรรมการแปรญัตติ 
ส.อบต. ม.1 ร่างข้อบัญญัติฯ 2566 ครับ 
ประธานสภา อบต.  เชิญท่านบุญชัย  ต้นกันยา ครับ 
นายบุญชัย  ต้นกันยา เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ กระผมขอรับรอง นายแดน   มีมา เป็นกรรมการแปรญัตติ 
ส.อบต. ม.9 ร่างข้อบัญญัติฯ 2566 ครับ 

/ประธานสภา อบต... 
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ประธานสภา อบต.  เชิญทุกท่านเสนอรายชื่อผู้ที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการรับคำแปรญัตติ คนที่ 3 เชิญท่านสนั่น   
ครับ 

นายสนั่น  ภักด ี  เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ กระผม ขอเสนอ นายนิกร   บานมีทะ รองประธานสภา อบต. 
ส.อบต. ม.2  เป็นกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ 2566 ครับ 
ประธานสภา อบต.  ขอผู้รับรอง  จำนวน 2 คน ครับ เชิญท่านไสว ครับ 
นายไสว  จันทะภู  เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ กระผมขอรับรอง นายนิกร   บานมีทะ  เป็นกรรมการแปรญัตติ  
ส.อบต. ม.3 ร่างข้อบัญญัติฯ 2566 ครับ 
ประธานสภา อบต.  เชิญท่านหนูเกนท์   สิงห์งอย ครับ 
นายหนูเกนท์  สิงห์งอย เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ กระผมขอรับรอง นายนิกร   บานมีทะ  เป็นกรรมการแปรญัตติ 
ส.อบต. ม.6 ร่างข้อบัญญัติฯ 2566 ครับ 
ประธานสภา อบต.   ไดจ้ำนวนคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ  

พ.ศ.2566 และได้รายชื่อ ส.อบต.บ้านเอื้อง จำนวน 3 คน ที่จะมาทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 เรียบร้อยแล้ว 
นะครับ กระผมขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบครับ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติ จำนวน 16 เสียง เป็นเอกฉันท์  เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ 
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  จำนวน 3 คน ดังนี้ 

  1.  นายสนั่น   ภักดี        ส.อบต. หมู่ที่ 2 
  2.  นายแดน    มีมา  ส.อบต. หมู่ที่ 10 
 3. นายนิกร   บานมีทะ  รองประธานสภา อบต. 
ประธานสภา อบต.  5.3 ญัตติกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2566 
(ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง นับแต่สภามีมติรับหลักการ) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  
ข้อ 45 วรรค 3 และข้อ 109 การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติครั้งแรก  
ให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น เชิญท่านเลขานุการ สภา อบต. ครับ 

เลขาฯ สภา อบต.  เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ กระผมขอเสนอวันรับคำแปรญัตติคณะกรรมการแปรญัตติ   
ในระหว่างวันที่ 11-12 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมดอกเอ้ืองเหนือ อบต.บ้านเอ้ือง เพ่ือให้
คณะกรรมการแปรญัตติได้เสนอชื่อกรรมการแปรญัตติ เพ่ือแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ตำแหน่งประธาน
กรรมการแปรญัตติและเลขานุการกรรมการแปรญัตติ ในการรับคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จากผู้บริหารและ ส.อบต.ซึ่งท่านสามารถ
ยื่นคำแปรญัตติได้หลังจากสภา อบต. รับหลักการข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 ครับ 

 
/ประธานสภา อบต... 
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ประธานสภา อบต.  มี ส.อบต. ท่านจะเสนอวันรับคำคณะกรรมการแปรญัตติอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี กระผมขอมติ 
  เห็นชอบวันรับคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
  ครับ 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติ  จำนวน 16 เสียง เป็นเอกฉันท์  เห็นชอบให้กำหนดวันรับคำแปรญัตติ 

ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 11-12 
สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมดอกเอื้องเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง 

 

ประธานสภา อบต.  5.4  ญัตติขอความเห็นชอบอนุมัติใหก้่อสร้างสนามกีฬา บ้านหนองผือ  
  ขอเชิญทุกท่าน อภิปรายและสอบถามได้ครับ เชิญท่านนายก อบต. ครับ 
นายพจนารถ พิมสาน  เรียนท่านประธานสภา อบต. ส.อบต.และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การก่อสร้างสนามกีฬา  
นายก อบต.   ความกว้าง 12 เมตร ยาว 54 เมตร บ้านหนองผือ ไม่มีปัญหาพ้ืนที่เพียงพอ แต่บ้านเซียงเซา 

พ้ืนที่ไม่เพียงพอจะให้ทำยาวไป จะได้ 100 เปอร์เซ็น หรือไม่นั้น กระผมไม่รับปากนะครับ 
  เป็นงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ มีหลายแห่งที่ส่งขอรับเงินอุดหนุนเช่นกัน 
ประธานสภา อบต.  มีท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามอีกหรือไม่ครับ ถ้าไมม่ี กระผม ขอมติที่ประชุม สภา อบต.

บ้านเอื้อง เห็นชอบอนุมัติให้ก่อสร้างสนามกีฬา บ้านหนองผือ หรือไม่ 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ จำนวน 16 เสียง เป็นเอกฉันท์ เห็นชอบอนุมัติให้ก่อสร้างสนามกีฬา  

บ้านหนองผือ 
ประธานสภา อบต.  5.5  ญัตติขอความเห็นชอบอนุมัติใหก้่อสร้างสนามกีฬา บ้านเซียงเซา  
  ขอเชิญทุกท่าน อภิปรายและสอบถามได้ครับ มีท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามอะไรหรือไม่

ครับ ถ้าไมม่ี กระผม ขอมติที่ประชุม สภา อบต.บ้านเอ้ือง เห็นชอบอนุมัติให้ก่อสร้างสนามกีฬา 
บ้านเซียงเซา หรือไม่ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ จำนวน 16 เสียง เป็นเอกฉันท์ เห็นชอบอนุมัติให้ก่อสร้างสนามกีฬา  
บ้านเซียงเซา 

ประธานสภา อบต. เรื่องที่เสนอใหม่ก็คงมีเท่านี้นะครับ กระผมจะเข้าสู่การประชุมระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ 
 

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภา อบต.  เรียนผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่านครับ ท่านใดมีเรื่องอ่ืนหรือเรื่องด่วนที่จะแจ้งหรือสอบถาม 
  หรือไม่ครับ เชิญท่านสนั่น ครับ 
นายสนั่น   ภักดี  เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ กระผมขอเสนอฝ่ายบริหาร ฝารางระบายน้ำชำรุด ทุกหมู่บ้าน 
ส.อบต. ม.2  ขอให้ดำเนินแก้ไขให้ด้วยครับ 
ประธานสภา อบต.  ฝารางระบายน้ำทีช่ำรุด ให้ ส.อบต.ไปสำรวจและวัดขนาดแต่ละฝา แจ้งให้ อบต.บ้านเอื้อง 
  ถ้าหากหมู่บ้านไหนไม่ส่งถือว่าไม่ต้องการนะครับ เพ่ือ อบต.จะได้คำนวณจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ 
  ให้แต่ละหมู่บ้าน ขอให้ส่งภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ครับ 
 

/ประธานสภา อบต... 
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ประธานสภา อบต.  เชิญท่านผู้อำนวยการกองช่าง ครับ 
นายสมภพ  สอนชา เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก อบต. ส.อบต.และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน  
ผู้อำนวยการกองช่าง  กระผม ขอให้ท่าน ส.อบต. ถ่ายรูปฝารางระบายน้ำที่ชำรุดให้ด้วยนะครับ แล้วนำรูปมาพิมพ์ 

ที่ห้องกองช่าง อบต.บ้านเอื้อง ได้ครับ ถ้าหมู่บ้านไหนไม่สะดวกในการถ่ายรูป กองช่างก็จะ
ออกไปสำรวจและถ่ายรูปให้ครับ 

ประธานสภา อบต.  เชิญท่านนิกร  บานมีทะ ครับ  
นายนิกร  บานมีทะ  เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ กระผมขอสอบถามเรื่องที่เราเคยคุยกันไว้เรื่องไฟฟ้า ไม่ทราบว่า 
รองประธานสภาฯ  ขณะนี้ดำเนินการถึงไหนแล้วครับ การประชุมครั้งที่ผ่านมา กระผมจำได้ว่าท่านผู้อำนวยการ 

แจ้งไว้ว่าเดือนนี้รู้เรื่อง แต่วันนี้ วันที่ 10 สิงหาคม 2565 แล้วนะครับ ยังไม่รู้เลยว่าไฟฟ้า
ดำเนินการถึงไหนแล้ว เข้ามาดำเนินการหรือยัง โอนเงินหรือยังครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบต.  เชิญท่านนายก อบต. ชี้แจงครับ 
นายพจนารถ พิมสาน เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ กระผมขอเรียนว่า อบต.บ้านเอื้อง พร้อมโอนเงินให้การไฟฟ้า 
นายก อบต.  ส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม แต่การไฟฟ้าก็ยังไม่เข้ามาดำเนินการ แต่ถ้าดำเนินการไม่ทันเดือน

กันยายน 2565 จะต้องขอกันเงินไว้ครับ 
นายนิกร  บานมีทะ  เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ เดือนหน้า สภา อบต.ไม่มีการประชุม เดือนกันยายน 2565  
รองประธานสภาฯ  เป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ 2565 ถ้าหากยังไม่ดำเนินการต้องกันเงินไว้โอนให้การไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม ครับ 
ประธานสภา อบต.  มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใด จะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีท่านใดเสนอแล้ว กระผม

ขอขอบคุณท่านนายก อบต. ส.อบต.บ้านเอื้อง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่มาประชุมในวันนี้ 
กระผมขอนัดการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565  
ในวันจันทร์ ที่ 15 สิงหาคม 2565 การแต่งกายชุดเครื่องแบบสีกากี ครับ 

 
ปิดประชุมเวลา  16:00   นาฬิกา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ผู้บันทึก... 
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                           ฤทัยชนก   สร้อยดั้น  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

        (นางสาวฤทัยชนก   สร้อยดั้น) 
                     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

 

                          นาวิน   อินทริง    ผู้เห็นชอบรายงานการประชุม 

        (นายนาวิน   อินทริง) 
                    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง 
 

 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ทำการตรวจรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2565  

 

                                สนัน่   ภักด ี            ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

    (นายสนั่น   ภักดี) 

      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง หมู่ที ่2 

 

                                 สุรศักดิ์   จำปาซ้อน       กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

   (นายสุรศักดิ์   จำปาซ้อน) 

        สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง หมู่ที ่1 

 

                                 พัชระ   โมเหลา      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

   (นายพัชระ   โมเหลา) 

        สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง หมู่ที ่13 

 
 

   เพียร   วงค์คำ           ผู้รับรองรายงานการประชุม 

    (นายเพียร   วงค์คำ) 

      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง 
 
  
 



 

  
   
 

   
 

 
 

 

 

 

 


